

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3266 /UBND-LĐT BXH

Triệu Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2016

V/v quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, thị trấn.

Kính gửi: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3154/SLĐT BXH-PCTNXH ngày 10/10/2016 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về việc quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Ngày 18/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 9223/UBND-VX giao Sở Tài chính có ý kiến đề xuất về mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Ngày 22/9/2016 Sở Tài chính có Công văn số 3979/STC-QLNSHX đề nghị UBND tỉnh chưa ban hành chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn do nguồn ngân sách địa phương cân đối cho các nhiệm vụ chi theo phân cấp thời kỳ tới còn khó khăn, (có bản sao văn bản gửi kèm theo).

Để đảm bảo hoạt động thường xuyên cho các cho Đội công tác Xã hội tình nguyện hoạt động, UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để Đội công tác xã hội tình nguyện triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đồng thời thông báo đến Đội xã hội tình nguyện của xã nắm được chủ trương theo công văn của Sở Tài chính./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, LĐT BXH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Trung**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ TÀI CHÍNH

Số: 3979/STC - QLNSHX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2016

V/V quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh có văn bản số 9223/UBND-VX ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc quy định mức thù lao cho tình nguyện viên và kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Sở Tài chính báo cáo như sau:

Thời gian qua tỉnh đã ban hành một số chính sách đặc thù của địa phương như: Chính sách chế độ phụ cấp đối với công an viên; chính sách hỗ trợ thêm cho các tổ chức đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và các thôn, bản. Các chính sách này đã góp phần thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội tại xã, phường, thị trấn như mục tiêu, nhiệm vụ của đội tình nguyện được quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLDBXH-BTC-BNV ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ nội vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; UBND tỉnh đã rà soát các chính sách đối với cấp xã, phường, thị trấn và đã ban hành Quyết định số 3462/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về Chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố (trong đó không quy định đối tượng thực hiện chính sách công tác xã hội tình nguyện); mặt khác nguồn ngân sách địa phương cân đối cho các nhiệm vụ chi theo phân cấp thời kỳ tới còn khó khăn, chưa có khả năng cân đối để thực hiện chính sách này; do vậy đề nghị UBND tỉnh chưa ban hành chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh ở thời điểm hiện nay; khi có nhu cầu xã hội cấp thiết và khả năng cân đối được ngân sách, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các ngành tham mưu báo cáo UBND tỉnh ban hành chính sách này.

Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận/

- Như kính gửi;
- Sở Lao động – TB và XH (p/h);
- Sở nội vụ (p/h);
- Giám đốc, các PGĐ(chỉ đạo);
- Lưu: VT, NSHX.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
SỞ TÀI CHÍNH  
Hà Mạnh Quân